



คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ ๑๐๙๙
วันที่ ๙ ก.ค. ๖๔
เวลา ๑๐.๕๑น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารกิจการทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โทร. IP-Phone ๖๕๑๒๒

ที่ อว ๐๖๕๕.๐๓/ว.๑๒๑๘

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ในการนี้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งประกาศมาตรการดังกล่าว แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ทราบ + จัดตั้งเสนอ

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา/สั่งการ

เห็นสมควรมอบ ทั้ง 3 ฝ่าย/สำนักงานคณบดี/รพ.สัตว์ฯ
ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

อนุญาต อนุมัติ

จारी

๙ ก.ค. ๖๔

๙ ก.ค. ๖๔



ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติมาโดยตลอดนั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดระลอก ๓ และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรสังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รวมถึงคณะและวิทยาลัยฯ ทั้งพื้นที่ใสใหญ่ ทุ่งใหญ่ และขนอม อีกทั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาติดต่อราชการ จึงกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้บุคลากรทุกพื้นที่เคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง การล้างมือในทุกกิจกรรม รวมทั้งการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ

๒. ให้บุคลากรทุกพื้นที่งดหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด หากมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๒.๑ ขออนุญาตเดินทางออกนอกจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบันทึกแจ้งเหตุผลความจำเป็น และต้องได้รับอนุญาตจากรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช/คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย ก่อนออกเดินทาง

๒.๒ เมื่อเดินทางกลับถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้บันทึกถึง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช/คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย รายงานการเดินทางไป-กลับพร้อมรายงานไทม์ไลน์ โดยสแกนส่งไฟล์ไปยังแผนกงานการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานคณบดีที่สังกัด

กรณีที่บุคลากรเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ จะต้องกักตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน โดยลงเวลาปฏิบัติงานในระบบออนไลน์จากสถานที่กักตัว เพื่อหน่วยงานจะได้ทราบว่ากักตัว ณ สถานที่ใด ตามนโยบายจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.๓ ภาระงานที่รับผิดชอบให้ประสานผ่านหัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน/หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้าสาขา เพื่อป้องกันไม่ให้งานเกิดความเสียหายต่อทางราชการ

๓. กรณีทำงานที่บ้าน (Work from Home) ให้บันทึกถึง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช/คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตทำงานที่บ้าน (Work from Home) พร้อมแจ้งภาระงานที่จะปฏิบัติวันที่ทำงานที่บ้าน (Work from Home) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็สามารถทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยลงเวลาปฏิบัติงานในระบบออนไลน์จากที่บ้านพร้อมบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช